

Số: /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình sản xuất kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 7003/VPCP-DMDN ngày 12/9/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước. UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 02 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ¹, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tái cơ cấu 02 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thực hiện tái cơ cấu đã hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn, thực hiện tốt việc quản lý, vận hành, khai thác và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai nội dung Quyết định tại Công văn số 1508/UBND-KT ngày 14/12/2022 về việc thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, theo đó tiếp tục duy trì 02 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giai đoạn 2022 – 2025.

¹ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 22/2011/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 – 2020"

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến tháng 8/2023 đều hoàn thành kế hoạch chủ sở hữu giao, nâng cao hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn:

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1147/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu tổ chức, bộ máy ổn định, nâng cao năng lực tài chính, khả năng quản trị kinh doanh nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn dự trữ trả thưởng theo quy định của Bộ Tài chính về quy chế quản lý tài chính đối với công ty xổ số kiến thiết.

Với đặc điểm là thành viên của Hội đồng xổ số Miền Bắc liên kết phát hành xổ số kiến thiết truyền thống, ngành nghề kinh doanh chính là xổ số; phát triển các loại hình xổ số: xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số bốc và doanh nghiệp quản lý trên 300 đại lý bán vé xổ. Ngoài kinh doanh xổ số doanh nghiệp còn kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng làm việc.

Về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2022, Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh lỗ và có lãi. Hệ số bảo toàn vốn là 1,01 cho thấy doanh nghiệp đã bảo toàn và phát triển được vốn. Việc quản lý sử dụng vốn và tài sản đều thực hiện theo đúng quy định. Việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chính sách chế độ khác được thực hiện theo đúng quy định. Các tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách nhà nước đều đạt mục tiêu đề ra.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: tổng số lượng vé tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2023 là 2.992.597/5.900.000 vé, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 50,7% kế hoạch giao; tổng doanh thu thuần thực hiện đạt 20.322/40.984 triệu đồng, bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 49,59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 613/776 triệu đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 79% kế hoạch năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 2,51/3,25%, bằng 77,3% kế hoạch năm. Về nộp ngân sách nhà nước: số phát sinh phải nộp: 5.651 triệu đồng; số đã nộp thực hiện được 5.341/10.600 triệu đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm. Đánh giá doanh nghiệp an toàn về tài chính.

- Ước thực hiện năm 2023, sản lượng khai thác kinh doanh cơ bản đạt so với kế hoạch chủ sở hữu giao: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết sản lượng tiêu thụ vé đạt 100% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước thực hiện năm là 39.170 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 900 triệu đồng, nộp ngân sách 10.300 triệu đồng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

(Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Phụ lục kèm theo)

2. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn:

Ngày 10/6/2020, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu chiến lược phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, với mục tiêu ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là quản lý và khai thác tổng hợp tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ tưới, cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (dịch vụ công ích), cấp nước sinh hoạt, xây dựng các công trình thủy lợi, dân dụng, trạm bơm; thiết kế công trình thủy lợi nước sinh hoạt... Công ty đã tăng cường phối hợp với địa phương quản lý, bảo vệ tốt các công trình; khai thác, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả; ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp xâm hại công trình thủy lợi. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn công trình, phát huy tối đa năng lực tưới tiêu phục vụ cho sản xuất

Về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp năm 2022 không phát sinh lỗ và có lãi. Hệ số bảo toàn vốn là 1,038 cho thấy doanh nghiệp đã bảo toàn và phát triển được vốn. Việc quản lý sử dụng vốn và tài sản đều thực hiện theo đúng quy định. Các tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận và thu nộp ngân sách nhà nước đều đạt mục tiêu đề ra.

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu thực hiện đạt 6.026/72.000 triệu đồng bằng 8,4% kế hoạch năm; Lợi nhuận âm 1.609 triệu đồng; Nguyên nhân lỗ: trong 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản thực hiện theo kế hoạch; tuy nhiên do đặc thù lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, đối với chỉ tiêu doanh thu chưa được ghi nhận trong 6 tháng đầu năm như kết quả sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi (doanh nghiệp đang tiến hành nghiệm thu diện tích tưới cấp nước do công ty thực hiện và hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm tra diện tích thực hiện vụ Đông – Xuân năm 2023), hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đang thi công dở dang chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng; bên cạnh đó các chi phí phát sinh các hoạt động trên đã được hạch toán, do đó dẫn đến lợi nhuận âm. Nộp ngân sách nhà nước: số phát sinh phải nộp 1.762; số đã nộp thực hiện được 3.413/4.386 triệu đồng bằng 77,8% kế hoạch năm. Đánh giá doanh nghiệp an toàn về tài chính.

- Ước thực hiện năm 2023, sản lượng khai thác kinh doanh cơ bản đạt so với kế hoạch chủ sở hữu giao. Đối với việc thực hiện diện tích tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ước thực hiện 22.564 /22.796,5 ha đạt 99% so với kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022; các hoạt động khác công ty phần

đầu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch chủ sở hữu giao. Tổng doanh thu ước thực hiện năm là 74.000 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.562 triệu đồng, nộp ngân sách 4.800 triệu đồng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra.

(Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại Phụ lục kèm theo)

II. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn vướng mắc

Do tác động suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh, giá cả thị trường hàng hoá có biến động lớn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu ở mức cao, nhất là về nhiên liệu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và chi phí đầu tư của doanh nghiệp. Các khoản chi phí về lương và các khoản trích nộp cho người lao động, giá điện, vật tư, vật liệu tăng cao ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

a) Đối với công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn

- Hoạt động phát hành Xổ số loại hình xổ số truyền thống hiện nay đã ổn định về địa bàn phát hành tuy nhiên công tác phát hành, tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ vé số, xây dựng mạng lưới đại lý ở các huyện, điểm phát hành vẫn gặp nhiều khó khăn.

- Tình hình hoạt động số đề của tư nhân vẫn còn tồn tại cạnh tranh với xổ số của Nhà nước nhất là loại hình xổ số lô tô. Số đề có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng tới công tác phát hành xổ số kiến thiết, ảnh hưởng tới doanh thu và số thu từ xổ số cho ngân sách nhà nước. Địa bàn bán vé chủ yếu tập trung tại thành phố Lạng Sơn, các huyện số thu còn thấp

b) Đối với công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu nằm trên địa bàn các huyện, xã có sự phân tán và không tập trung, do đó việc sử dụng nhân công lớn dẫn đến chi phí cho các hoạt động... Số lượng công trình do công ty quản lý nhiều, hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, diện tích nhỏ lẻ và phân tán trên diện rộng; hệ thống kênh mương trải dài trên địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn; các công trình được xây dựng đã lâu nên xuống cấp nhiều, do thiếu kinh phí đầu tư nên chưa hoàn thiện đồng bộ, thiếu kênh mương nội đồng, tưới tràn là chủ yếu, tỷ lệ kênh mương và hệ thống dẫn nước chưa được kiên cố hóa còn lớn, gây thất thoát nhiều nước, hiệu quả không cao. Hiện nay tình trạng lún chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi xảy ra khá nghiêm trọng, phổ biến ở nhiều mức độ. Các cơ quan chức năng chưa kịp thời xử phạt theo quy định, dẫn đến các hành vi vi phạm này tiếp tục tái diễn, khó kiểm soát.

Tình hình khí hậu, thời tiết trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, bất thường dưới tác động biến đổi khí hậu. Theo đó từ đầu năm mưa lớn kéo dài ảnh

hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý, khai thác công trình và làm chậm tiến độ triển khai thi công các dự án mà công ty đang thực hiện.

2. Đề xuất kiến nghị

Trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan Trung ương, các Bộ ngành cần rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện đồng bộ các cơ chế chính sách, pháp luật để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp, kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Đất đai... và các văn bản pháp luật khác có liên quan để khắc phục vướng mắc, khó khăn phát sinh trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với hoạt động kinh doanh xổ số: đề nghị Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý nghiên cứu đề đưa ra mô hình hoạt động xổ số phù hợp hơn đối với khu vực miền Bắc. Có những biện pháp để truy quét tệ nạn số đề nhằm lành mạnh hóa thị trường xổ số, để người dân nhiệt tình hưởng ứng mua vé xổ số “ích nước – lợi nhà”

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

1. UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của địa phương về doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước; áp dụng các phương pháp định giá tài sản tiên tiến phù hợp cơ chế thị trường; bảo đảm vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ, hợp lý, công khai, minh bạch, đồng thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản.

2. Chỉ đạo các sở, ngành đơn đốc, phối hợp, xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo thẩm quyền, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng. Chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế của tỉnh.

3. Đối với các doanh nghiệp nhà nước: Lãnh đạo doanh nghiệp thường xuyên chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn thực hiện kế hoạch của chủ sở hữu giao. Tiến hành xây dựng các kế hoạch, đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện. Tăng cường công tác giám sát trong thực hiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản, pháp luật trong quản lý kinh tế và các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tối ưu hóa chi phí sản xuất dựa trên nguyên tắc làm đúng, làm đủ, đảm bảo hiệu quả chất lượng. Ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, quản trị và vận hành để tiết kiệm chi phí về nhân lực, vật lực giúp đạt hiệu quả công việc. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác tài chính; chế độ, chính sách với người lao động, xem xét, xử lý

trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PVP UBND tỉnh, các Phòng CV;
- Lưu: VT, KT (VTD).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC: MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẴM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên doanh nghiệp	Năm 2021			Năm 2022			6 tháng đầu năm 2023			Ước thực hiện năm 2023		
		Doanh thu	Lợi nhuận (trước thuế)	Nộp ngân sách	Doanh thu	Lợi nhuận (trước thuế)	Nộp ngân sách	Doanh thu	Lợi nhuận (trước thuế)	Nộp ngân sách	Doanh thu	Lợi nhuận (trước thuế)	Nộp ngân sách
	TỔNG SỐ	130.693	2.350	18.299	127.500	2.520	15.500	26.348	(833)	7.187	113.170	2.462	15.100
1	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn	77.993	1.540	6.799	75.000	1.560	4.500	6.026	(1609)	1.762	74.000	1.562	4.800
2	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn	52.700	810	11.500	52.500	960	11.000	20.322	776	5.425	39.170	900	10.300